

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 327/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND Tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021.

Thường trực HĐND Tỉnh báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm, Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò người đại diện cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của HĐND Tỉnh đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND Tỉnh khóa IX

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND Tỉnh khóa IX khép lại với nhiều hoạt động tiêu biểu nổi bật, với trên 400 Nghị quyết được ban hành, rất nhiều hoạt động giám sát được triển khai, nhiều hình thức đổi mới sáng tạo được áp dụng, trên 90% kiến nghị của cử tri được giải quyết. Những thành quả đạt được là nỗ lực của cả hệ thống chính quyền nói chung, cơ quan dân cử nói riêng, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm cao của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng của Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan; cùng với sự tham gia tích cực và đóng góp tâm huyết của những người đại biểu nhân dân đối với cử tri tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, HĐND khóa IX đã thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức xét bình chọn các hoạt động nổi

bật của HĐND Tỉnh; xét thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Tỉnh cho đại biểu HĐND Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho hoạt động HĐND Tỉnh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tổ chức Kỳ họp thứ mười tám, HĐND Tỉnh khóa IX (Kỳ họp chuyên đề)

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, HĐND Tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ mười tám (*kỳ họp chuyên đề*) kỳ họp đầu tiên được tổ chức với hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh và kết nối đến điểm cầu tại 12 huyện, thành phố.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND Tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra thành công tốt đẹp, kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy định, không phải bầu cử thêm, bầu cử lại. Đó là nhờ sự chuẩn bị chặt chẽ của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, trong đó tập trung là công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên; việc chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 và công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Kết quả, cử tri đã bầu đúng, bầu đủ số lượng 08 đại biểu Quốc hội và 58 đại biểu HĐND cấp Tỉnh; bầu 391 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (*thiếu 01 đại biểu*) và 3.717 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (*thiếu 20 đại biểu*).

Thường trực HĐND Tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, nhất là công tác tham mưu Ủy ban bầu cử Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nên công tác chuẩn bị bầu cử kịp thời, đạt tiến độ đề ra, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và thành công. Thường trực HĐND Tỉnh chủ trì xây dựng cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh khoá X; thành phần, số lượng người địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; đóng góp tích cực về công tác nhân sự phục vụ bầu cử. Thường trực HĐND Tỉnh đã tiến hành nhiều đợt giám sát tại các huyện, thành phố, để đánh giá tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó kịp thời phát hiện, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả tốt.

4. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, HĐND Tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 02 tháng 7 năm 2021, HĐND Tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND Tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, HĐND Tỉnh cũng đã bầu 20 Ủy viên UBND Tỉnh là những người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Ủy viên phụ trách Công an, Quân sự; đại biểu HĐND Tỉnh đã bầu được 49 thành viên của Hội thẩm Tòa án nhân dân Tỉnh.

Kết quả bầu cử đối với các chức danh của HĐND Tỉnh gồm: Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh khóa IX tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; 02 Phó Chủ tịch gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền và ông Kiều Thế Lâm; Trưởng các Ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND Tỉnh¹.

Đối với các chức danh của UBND Tỉnh gồm: Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh khóa IX, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; các ông Đoàn Tấn Bửu, Huỳnh Minh Tuấn và Trần Trí Quang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

Về cơ cấu, số lượng thành viên của từng Ban HĐND Tỉnh khóa X là 09 Ủy viên, mỗi Ban có Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 07 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu. Trong đó, đại biểu HĐND Tỉnh ở 16 đơn vị bầu cử được chia thành 13 Tổ đại biểu theo cấp đơn vị hành chính và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Thường trực HĐND Tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch,

¹ *Đối với các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh:*

- **Ban Kinh tế - Ngân sách:** Ông Tô Hoàng Khương, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX được bầu giữ chức Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban.

- **Ban Pháp chế:** Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX được bầu giữ chức Trưởng ban; ông Tô Minh Thuận, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban.

- **Ban Văn hoá - Xã hội:** Bà Đoàn Duy Thủy Ngân, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX được bầu giữ chức Trưởng ban; bà Nguyễn Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban.

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo thời gian quy định.

Nhìn chung, công tác tổ chức Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá X, việc chuẩn bị cho kỳ họp chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

5. Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND Tỉnh khoá X

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ hai, Thường trực HĐND Tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc theo đúng luật định.

Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Kỳ họp này UBND Tỉnh có nhiều chuyển biến trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp, bổ sung kịp thời các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra và chuẩn bị phục vụ kỳ họp.

Thường trực HĐND Tỉnh phân công các Ban của HĐND Tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND. Công tác thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng theo quy trình, luật định; báo cáo thẩm tra của các Ban thể hiện rõ chính kiến, quan điểm của Ban, chỉ rõ những vấn đề còn bức xúc hoặc còn có ý kiến khác nhau, làm cơ sở để đại biểu thảo luận, quyết nghị.

6. Hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh chủ yếu tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động khảo sát, giám sát của các Ban HĐND Tỉnh cũng bị ảnh hưởng, hạn chế số cuộc khảo sát, thành phần tham dự. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, các Ban HĐND Tỉnh đã tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên, các cuộc khảo sát thực tế, kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Qua khảo sát, giám sát các Ban HĐND Tỉnh đã có nhiều kiến nghị trên các lĩnh vực đến UBND Tỉnh và các ngành, các cấp có thẩm quyền để có giải pháp chỉ đạo kịp thời, góp phần quan trọng cho việc điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hầu hết các kiến nghị của các Ban HĐND Tỉnh đều được UBND Tỉnh tiếp thu và có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện. *(Kèm theo Phụ lục 1)*

7. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

a) Hoạt động tiếp xúc cử tri

Hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Từ ngày 04/5/2021 đến 19/5/2021, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh và các địa phương tổ chức 70 cuộc tiếp xúc cử tri ở 16 đơn vị bầu cử để ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc và thông qua chương trình hành động với cử tri. Trong đó, có 63 cuộc tiếp xúc trực tiếp và 07 cuộc trực tuyến để giảm quy mô, giãn cách số lượng cử tri tham dự tại các điểm tiếp xúc nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Có trên 5.900 cử tri tham dự với trên 312 lượt ý kiến khác nhau.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh đang diễn biến phức tạp, nên việc tiếp xúc cử tri cần có các phương thức tổ chức cho phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Thường trực HĐND Tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai qua nhiều hình thức, cụ thể là tiếp nhận qua email điện tử và đường bưu điện.

b) Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thường trực HĐND Tỉnh tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định. Cụ thể, đã tiếp 12 lượt công dân (*giảm 11 lượt công dân so với 6 tháng đầu năm 2020*); đã tiếp nhận 74 đơn (*giảm 29 đơn so với 6 tháng đầu năm 2020*); phân loại xử lý 34 đơn (trong đó: chuyển 13 đơn, hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền khiếu nại 21 đơn); lưu 40 đơn do trùng lặp hoặc đã gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định hoặc đã có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nên trong thời gian qua, tình hình công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân diễn ra bình thường, số lượng công dân gửi đơn đến Thường trực, các Ban của HĐND Tỉnh và đến Trụ sở cơ quan để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với cùng kỳ trước.

8. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND Tỉnh

Việc xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp luôn được Thường trực HĐND Tỉnh quan tâm thực hiện tốt, chủ động phân công các Ban HĐND Tỉnh thẩm tra đối với các đề nghị của Ủy ban nhân dân Tỉnh theo lĩnh vực phụ trách theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thường trực HĐND Tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với các văn bản xin chủ trương của UBND Tỉnh để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp như: Thỏa thuận hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn Tỉnh; về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; về phương án sử dụng nguồn kết dư (*tặng thu*) ngân sách nhà nước năm 2019; việc xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế 14 Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND Tỉnh; cho ý kiến tiếp tục hỗ trợ thêm đối với người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai

đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (nguồn vốn NSTW); xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; v.v...(Kèm theo phụ lục 02).

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh thực hiện công tác giám sát thường xuyên qua việc tham dự các cuộc họp, hội nghị liên quan (Kèm theo phụ lục 03).

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được

Thường trực HĐND Tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra; hoạt động của HĐND Tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh uỷ; thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban; Phối hợp tốt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND Tỉnh trong việc điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND Tỉnh thường xuyên tổ chức theo dõi, giám sát kết quả triển khai thực hiện nghị quyết; kiến nghị với UBND các cấp và các ngành liên quan những nội dung thực hiện chưa tốt, chưa đúng quy định, đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND Tỉnh là việc tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và thành công, bầu đúng và đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là một giải pháp để cụ thể hóa một trong những phương hướng quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI là “*Xây dựng chính quyền các cấp của dân, do dân, vì dân...Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với chất lượng giám sát, kiện toàn tổ chức, chất lượng hoạt động HĐND các cấp...*”.

2. Hạn chế, khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động khảo sát, giám sát của các Ban HĐND Tỉnh cũng bị ảnh hưởng, hạn chế về số lượng các cuộc khảo sát, giám sát và thành phần tham dự, chỉ tổ chức các cuộc hoạt động giám sát thường xuyên và các cuộc khảo sát thực tế để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác tiếp xúc cử tri có lúc bị động, gián đoạn do không thể tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trực tiếp, tập trung trong điều kiện dịch bệnh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Sáu tháng cuối năm 2021, Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Kịp thời nghiên cứu, đề xuất lộ trình ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND Tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri (*bằng nhiều hình thức*), thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình và nhất là nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND theo luật định. Xác định đúng nội dung trọng tâm, lựa chọn những vấn đề quan trọng tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm đưa vào nội dung kỳ họp để tập trung giải quyết.

3. Triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát theo chương trình đề ra. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu đối với hoạt động giám sát và hướng về cơ sở để đánh giá đúng tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh. Kịp thời kiến nghị và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận qua giám sát. Tập trung giám sát tình hình phòng chống dịch covid-19, các giải pháp thúc đẩy kinh tế, xã hội trong giai đoạn khó khăn và công tác triển khai việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covis-19 trên địa bàn Tỉnh.

4. Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X; Kế hoạch thi đua khen thưởng hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân không chuyên trách.

5. Phân công các Ban tổ chức thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND Tỉnh; phối hợp chặt chẽ với UBND Tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức phục vụ tốt các kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của HĐND Tỉnh.

6. Duy trì thường xuyên hoạt động chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh (*khi cần thiết*).

7. Thường trực HĐND Tỉnh phối hợp với UBND giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

8. Phối hợp tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm họp không giấy cho đại biểu HĐND Tỉnh; tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND Tỉnh do Bộ Nội vụ tổ chức với hình thức trực tuyến; tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (*vào thời điểm thích hợp*).

9. Chỉ đạo Văn phòng phối hợp với Đài PT-TH Đồng Tháp xây dựng video clip phục vụ công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Tỉnh; Chuẩn bị nội dung chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” phát sóng định kỳ hàng tháng.

10. Tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch tại cơ quan làm việc; tiếp công dân theo Quy chế phối hợp tại Trụ sở Tiếp công dân chung của Tỉnh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Kính trình HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- TT/HĐND; UBND; UBNDTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Các Ban của HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh khoá X (*qua email*);
- TT/HĐND huyện, thành phố (*qua email*);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng CT HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Tuyền

PHỤ LỤC 1 CÁC CUỘC KHẢO SÁT CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 03/8/2021 của Thường trực HĐND Tỉnh)

1. Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Khảo sát thực tế tiến độ thi công và đường dân sinh cầu Cả Oanh (xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh). Qua khảo sát lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách đã kiến nghị với Ban quản lý Dự án công trình giao thông Tỉnh xem xét điều chỉnh thiết kế đường dân sinh thành 3,5m và khắc phục tình trạng đường dân sinh bị lở do quá trình thi công cầu.

- Khảo sát mô hình trồng măng tây tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Qua khảo sát, lãnh đạo Ban đánh giá cao những kết quả bước đầu mang lại của mô hình, đồng thời cho rằng đây là hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, lựa chọn cây trồng có giá trị đưa vào sản xuất thay thế cây trồng kém hiệu quả.

- Phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội khảo sát việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc và Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh phục vụ công tác thẩm tra nội dung thoả thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Ban Văn hoá - Xã hội:

- Khảo sát thực tế các điểm du lịch (điểm du lịch sinh thái Tiên Định và điểm du lịch vườn nho 3 Tuần (xã Phú Thuận A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự). Qua khảo sát, lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị chính quyền địa phương, ngành chuyên môn cần công khai minh bạch, thông tin đến các cơ sở kinh doanh, các điểm hoạt động du lịch về các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của Tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức này tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng quy mô hoạt động, thu hút khách du lịch đến tham quan, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

- Khảo sát thực tế một số hộ dân, người lao động và làm việc với Ủy ban nhân dân một số địa phương cấp huyện² về tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua khảo sát, Ban đã ban hành báo cáo kết quả theo quy định, trong đó đánh giá kết quả đạt được đến tháng 02/2021 là 15,73% kế hoạch năm, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; từ đó có kiến nghị, đề xuất UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng, đơn vị, địa phương có chính sách hỗ trợ phù hợp với đối tượng lao động chưa được xuất cảnh, lao động đã đi xuất cảnh

² Huyện Tam Nông: Khảo sát tại xã Phú Thọ, thị trấn Tràm Chim; Tp. Sa Đéc: Khảo sát tại xã Tân Khánh Đông, phường An Hoà, phường 2; huyện Lai Vung: Khảo sát tại xã Long Hậu, xã Tân Phước; riêng TP. Hồng Ngự do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở các địa phương giáp biên giới Campuchia nên không tổ chức khảo sát thực tế mà thông qua Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 04/3/2021 của UBND TP. Hồng Ngự

nhưng gặp khó khăn ở các nước sở tại³... Từ những đề xuất, kiến nghị của Ban, UBND Tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu, đề xuất thực hiện các kiến nghị⁴; theo đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo việc thực hiện những kiến nghị của HĐND Tỉnh và tham mưu đề xuất cho UBND Tỉnh 04 nội dung có liên quan⁵; đồng thời UBND Tỉnh đã thống nhất chủ trương hỗ trợ lãi vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19⁶./.

³ Báo cáo số 40/KH-HĐND ngày 12/3/2021 về kết quả khảo sát tác động của dịch Covid-19 đối với Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

⁴ Công văn số 438/VPUBND-THVX ngày 06/4/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đề xuất các kiến nghị của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

⁵ Công văn số 632/SLĐTĐBXH-LĐVLBH ngày 27/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo việc thực hiện những kiến nghị của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

⁶ Công văn số 277/UBND-THVX ngày 17/6/2021 của UBND Tỉnh.

PHỤ LỤC 02**VĂN BẢN CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI NỘI DUNG UBND TỈNH TRÌNH***(Kèm theo Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND Tỉnh)*

TT	Tên văn bản	Ghi chú
1	Cho ý kiến thỏa thuận hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn Tỉnh.	
2	Cho ý kiến phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.	
3	Cho ý kiến thỏa thuận về việc không thực hiện miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.	
4	Cho ý kiến thỏa thuận phương án sử dụng nguồn kết dư (tăng thu) ngân sách nhà nước năm 2019.	
5	Cho ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.	
6	Cho ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh.	
7	Cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 208/2018/NQ-HĐND.	
8	Cho ý kiến về việc không tăng mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn Tỉnh năm học 2021-2022.	
9	Cho ý kiến về việc không tăng mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Tỉnh năm học 2021-2022.	
10	Cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.	
11	Cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh.	
12	Cho ý kiến về xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND.	
13	Cho ý kiến về xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 198/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh.	
14	Cho ý kiến về tiếp tục hỗ trợ thêm đối với người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19.	

15	Cho ý kiến về xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế 14 Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định về phí và lệ phí.	
16	Cho ý kiến việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.	
17	Cho ý kiến việc xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.	
18	Cho ý kiến việc xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế 14 Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND Tỉnh.	
19	Cho ý kiến việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024).	
20	Cho ý kiến việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.	
21	Cho ý kiến việc xây dựng dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (nguồn vốn NSTW).	
22	Cho ý kiến việc xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 358/2020/NQ-HĐND.	
23	Cho ý kiến việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.	
24	Cho ý kiến việc ban hành mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030.	
25	Cho ý kiến việc xây dựng Nghị quyết về chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách khi chuyển sang tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy	
26	Cho ý kiến việc bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021	

PHỤ LỤC 3

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HỘI ĐỒNG TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND Tỉnh)

- Tham mưu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp*”.

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Thường trực HĐND Tỉnh rà soát các chính sách và phối hợp xử lý các vụ việc khiếu kiện kéo dài khi triển khai thực hiện công trình, dự án trên địa bàn Tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2021.

- Dự thảo các Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X; Kế hoạch thi đua khen thưởng hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân không chuyên trách.

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tham dự buổi làm việc với ngành chức năng Tỉnh và huyện Châu Thành xem xét giải quyết kiến nghị của cư tri về hồ sơ công nhận liệt sĩ.

- Thăm chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ nghỉ hưu; thăm chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh.

- Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV; Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi).

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sáp nhập Trang Thông tin Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh vào Trang Thông tin đại biểu nhân dân Tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “*Đại biểu dân cử với cử tri*” định kỳ hàng tháng; làm việc với Viễn thông Đồng Tháp triển khai thực hiện phần mềm họp không giấy VNPT-eCABINET phục vụ các kỳ họp HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm và Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 tại các huyện, thành phố.

- Tiếp và làm việc với Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân các Tỉnh đến trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Đồng Tháp⁷.

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên qua việc tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động khác khi được mời./.

⁷ Đoàn công tác Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk